



ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๕๙๕๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย)

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๒๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๒๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน ๑ ชุด

๒. กำหนดการ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
เชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรม
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา
ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสงขลา (จำนวน ๔ อำเภอ คือ อำเภोजะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ได้รับความ
พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษา และได้เกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการศึกษาปฐมวัย
เชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
ในการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงพหุวัฒนธรรมให้กับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้สอดคล้องตามบริบทแต่ละท้องถิ่น และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครู
และผู้ดูแลเด็กที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม อีกทั้ง เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตต้นแบบการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันภายใต้วิถีสังคมพหุวัฒนธรรม โดยกำหนด
จัดโครงการ จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๓ วัน ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดังนี้

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสงขลา (จำนวน ๔ อำเภอ คือ อำเภोजะนะ เทพา
นาทวี และสะบ้าย้อย) ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด พิจารณาอนุญาตและส่งครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเข้ารับการอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบ

/ค่าใช้จ่าย ...

ค่าใช้จ่ายระหว่างการอบรม ได้แก่ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการฝึกอบรม สำหรับค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม ให้เบิกจ่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนยืนยัน เข้าร่วมการฝึกอบรมผ่านการสแกน QR Code ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ระบบลงทะเบียนจะปิด เมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายชัยวัช มหาทำนุโชค โทร. ๐๖ ๓๒๑๐ ๔๗๔๑



ลงทะเบียนอบรมรุ่นที่ ๑



ลงทะเบียนอบรมรุ่นที่ ๒

บัญชีรายชื่อจังหวัด

1. ยะลา
2. ปัตตานี
3. นราธิวาส
4. สงขลา